

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

งบประมาณ

นางวิภาจรรย์ พุทธิมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ชี้แจงว่า วันนี้เป็นการพิจารณาเพื่ออนุมัติกรอบใหญ่ เพื่อให้ทุกคณะ หน่วยงาน ไปจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ซึ่งจะมีคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณในส่วนนี้อีกครั้ง เมื่อถึงขั้นตอนการพิจารณาขอให้ท่านได้เสนอได้เลย เพราะจะมีกระบวนการพิจารณาที่ละเอียดในตอนนั้น แต่ก็ขอรับข้อสังเกตของอาจารย์ให้นำไปพิจารณาในช่วยของการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์ สงศ์โรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภผู้แทนคณาจารย์ กล่าวว่า ประเด็นที่อยากให้นำไปพิจารณาคือแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ซึ่งอาจจะเป็นนโยบายเก่า แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าที่อธิการบดีคนใหม่นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ และมีประเด็นใดที่จะต้องดำเนินการให้มากขึ้นหรือน้อยลงหรือไม่

ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า เมื่อได้กรอบเรียบร้อยแล้วก็นำรายละเอียดไปลงในยุทธศาสตร์อีกครั้ง และเพื่อความเข้าช้้นก็จะนำเข้าไปประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณอีกครั้ง

คุณภาพหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์ สงศ์โรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภผู้แทนคณาจารย์ สอบถามว่า คราวที่แล้วที่นำเสนอผลการประเมินในระดับสถาบันได้คะแนน 2.00 หลักสูตรต่างๆก็จะมีคะแนนน้อยที่นี้เหลือเวลาอีกเพียง 6 เดือน จะสามารถที่จะปรับคะแนนให้สูงได้เพียงใด แล้วมหาวิทยาลัยจะผ่านหรือไม่ แล้วโครงการต่างๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ดำเนินการจะทันหรือไม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี้แจงว่า หลักสูตรที่ประเมินมาได้คะแนนเท่าไร ถ้ามองในภาพรวมคะแนนก็ยังไม่ถึง 2.00 เท่ากับเมื่อปีก่อน แต่ว่ามีที่ว่ามีเหตุผลอยู่ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ ขอนำเสนอในวาระถัดไป

ศาสตราจารย์ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร นำเสนอเพิ่มเติมว่า องค์ประกอบที่ 1 ไม่ผ่านอยู่ 11 หน่วยงาน ระดับรุนแรง 3-4 หน่วยงาน คือหมายความว่าครบรอบปรับปรุงปี 2558 แต่ยังไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใดจึงทำให้คะแนนตก แต่บางหลักสูตรอาจารย์ประจำหลักสูตรลาออกก็อยู่ระหว่างการรับสมัครก็น่าจะผ่านไปได้ คือหมายความว่า องค์ประกอบที่เป็นคณาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรยังไม่ครบอยู่ในระหว่างลาออกก็รอบรรจุใหม่ก็ไม่มีปัญหาเท่าใด แต่บางหลักสูตรครบรอบแล้วยังไม่ยอมปรับปรุงแบบนี้ต้องลงไปขอโทษมีอยู่ 3 หลักสูตร เช่น หลักสูตรพัฒนาชุมชน อาจารย์ลาออกยังหาคนแทนไม่ได้ เป็นต้น จึงขอฝากคณบดีว่าโครงการแรกสำคัญที่สุดที่จะดำเนินการได้ กรณี อาจารย์ลาออกก็คงต้องดำเนินการให้ได้อาจารย์ใหม่

นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะว่า ประเด็นที่ 1 เหตุที่คะแนนไม่ดีเกิดจากการไม่ให้ความสนใจที่จะรายงานข้อมูล เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญผู้รับผิดชอบตัวชีวิต จะต้องรายงานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการให้เป็นปัจจุบัน ประเด็นที่ 2 มหาวิทยาลัยสามารถที่จะ forecast ได้ หรือไม่ว่าหากคณะหน่วยงานมีการดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วจะผ่านหรือไม่ เพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่จะต้องดำเนินการ และเห็นว่าการที่จะทำให้มีคุณภาพนั้นจะต้องดำเนินการให้เกิด ประสิทธิภาพก่อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์ สงครีโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ เสนอแนะว่า คะแนนเต็ม 5 หากแบ่งเป็น 4 ไตรมาส ก็จะแบ่งเป็น 1.25 ตอนนี้อยู่ 6 เดือน ควรจะได้ 2.5 แต่ตอนนี้ยังไม่ถึง 2.5 เหลืออีก 6 เดือน หากไตรมาสที่ 3 ซึ่งต้องบวกไปอีก 1.25 ก็ยังไม่แน่ใจว่า 3.75 จะได้ถึง หรือไม่ จึงมีความเป็นห่วงว่าจะไม่ได้ตามที่ตั้งใจไว้

ศาสตราจารย์ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร ชี้แจงว่า ในปี 2560 อาจจะมีการปรับปรุงให้หมด คือหลักสูตรปริญญาเอกทุกหลักสูตร จะต้องตรวจสอบกันให้ดี ต่อไปอาจจะมีการปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 เพราะว่าเกณฑ์ใหม่ ปี 2558 ในส่วนของอาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องเป็นศาสตราจารย์ เท่านั้น ตอนนี้ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นการหาวิชาสอนให้อาจารย์มีงานทำ แต่ไม่ได้ให้เด็กได้มีงานทำ บาง คนภาระงานต้องหาใส่ให้เต็ม เพื่อให้เป็นไปตามภาระงานขั้นต่ำ เพราะฉะนั้นต่อไปไม่ต้องเพิ่มอาจารย์ ดังนั้น จะต้องทำอะไรจะ Revise องค์กรกันใหม่ทั้งหมดเพราะหลักสูตรบางหลักสูตรต้องรวมกันเป็นบูรณาการ ให้หา งานทำให้บัณฑิตได้ร้อยละ 100 เพราะฉะนั้นในปี 2560 น่าจะเป็นปีที่ดีที่สุดอาจจะมีการสัมมนาในเรื่องนี้ และ ต้องเลิกความคิดเป็นเจ้าของ มองเป็นภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย หลักสูตรสิ่งแวดล้อมก็เหมือนกัน อาจจะไปอยู่กับ วลัยรุกขเวชก็ได้ เพราะว่ายังมีมาหลายคนแล้ว เรื่องนี้จะต้องสัมมนากันครั้งใหญ่ หลักสูตรจะลดลงและหลักสูตร จะต้องมีคุณภาพ มหาวิทยาลัยจะทำให้มีสืตมีงานทำ ให้มีสืตมีความรู้ ไม่ใช่ให้อาจารย์มีงานทำ

